

**HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 7/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực tại xã Tân Bình và phường Tiên Phong (thành phố Thái Bình); quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm thành phố Thái Bình tại phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình). Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, UBND thành phố Thái Bình.

Sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn báo cáo quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm thành phố Thái Bình tại phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên, xã Tân Bình và phường Tiên Phong, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào các phương án quy hoạch về không gian kiến trúc, cảnh quan, tầm nhìn, định hướng phát triển các trục không gian, đặc biệt là không gian cây xanh, mặt nước, trục đi bộ ven sông Trà Lý, tuyến phố đi bộ, không gian các khu phố

thương mại, nhà phố, khách sạn, nhà hàng, các điểm dân cư và vấn đề về kết nối giao thông trong đô thị. Đặc biệt là các điểm nhấn trong tổng thể không gian của thành phố Thái Bình. Đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực tại xã Tân Bình và phường Tiên Phong, các đại biểu đã tham gia ý kiến về định hướng các không gian chức năng chính như khu dân cư, khu thương mại dịch vụ, khu công cộng, công trình hỗn hợp, khu cơ quan, trường học, khu cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, chất lượng đồ án được đơn vị tư vấn chuẩn bị kỹ lưỡng, ý tưởng chất lượng, bám sát thực tiễn và đáp ứng được mong muốn, kỳ vọng của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn tiếp thu bổ sung điều chỉnh cho phù hợp để đồ án đáp ứng đầy đủ các yếu tố về chuyên môn và sớm hoàn thiện quy hoạch. Đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu thêm các ý tưởng, với quan điểm giữ nguyên Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Trong khu vực trụ sở Tỉnh ủy cũ phải bố trí không gian mang tính kỷ

niệm để lưu giữ nơi đặt trụ sở đầu tiên của Tỉnh ủy Thái Bình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí không giữ lại bảo tàng Thái Bình ở khu vực này để dành tối đa diện tích cho không gian công cộng nhưng phải nghiên cứu để có một công trình điểm nhấn đa công năng tại khu vực trung tâm này. Trong quy hoạch khu vực trung tâm phải nghiên cứu có các điểm đỗ xe công cộng. Đối với khu vực nhà ở thấp tầng phải được bố trí hài hòa trong tổng thể không gian cảnh quan khu vực trung tâm.

Đơn vị tư vấn nghiên cứu lại phương án hạ giải để vừa bảo đảm công tác phòng, chống lụt bão vừa tận dụng được tối đa quỹ đất ven sông và không gian cảnh quan đô thị. Về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực tại xã Tân Bình và phường Tiên Phong, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với ý tưởng của đơn vị tư vấn và tin tưởng rằng quy hoạch sẽ tạo ra được khu đô thị mới hiện đại ở khu vực này. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu thêm các phương án kết

nối cầu với các tuyến đường đô thị khu vực này một cách hợp lý, bảo đảm giao thông thuận lợi nhất và phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, đề nghị đơn vị tư vấn điều chỉnh khoảng cách các dãy nhà cao tầng với đường giao thông chính cho phù hợp, tạo cảm nhận về mặt không gian tốt hơn.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe, thảo luận và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ.

**MINH NGUYỆT - THÀNH TÂM**



Thành phố Thái Bình.

**THAM GIA Ý KIẾN...**

(Tiếp theo trang 1)

lĩnh vực... Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các đại biểu tập trung cho ý kiến, thảo luận về phương án phân bổ khoanh vùng đất đai; phương án bảo vệ, khai thác nguồn tài nguyên; kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi... Tại

cuộc họp, lãnh đạo đơn vị tư vấn quy hoạch tỉnh đã tiếp thu, giải trình một số ý kiến. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

là nhiệm vụ hết sức quan trọng, khẳng định chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian dài vì vậy các ngành, địa phương phải coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, nâng cao trách nhiệm, tâm huyết trong việc đóng góp ý kiến, xây dựng quy hoạch tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục

theo loại đất mà đơn vị tư vấn xây dựng chủ động rà soát, để xuất danh mục các dự án theo các giai đoạn và tầm nhìn để có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị đơn vị tư vấn có sự gắn kết chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để lập quy hoạch chi tiết, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

**TRUNG ƯƠNG HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng**

Sáng ngày 7/4, Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng ứng thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NCT tuổi Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội NCT Việt Nam lần thứ VI. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu những điểm mới, điểm cốt lõi và kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam đã quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NCT tuổi Việt Nam lần thứ VI. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021 - 2026 là: Phát huy vai trò NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, trong phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng với phong trào "Tuổi cao - Gió sáng"; phát huy vai trò NCT trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong khuyến học, khuyến tài, nêu gương sáng trong gia đình và xã hội. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện chương trình "NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tư giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

**KUẤN PHƯƠNG**

**Phổ biến một số chính sách, pháp luật về phát triển nông nghiệp**

Sáng ngày 7/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị phổ biến một số chính sách, pháp luật về phát triển nông nghiệp, định hướng phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện chủ trương tích tụ đất đai, đến tháng 7/2021, toàn tỉnh có hơn 5.628ha đất được tích tụ trong lĩnh vực trồng trọt theo hình thức thuê đất, tăng 3.853ha so với năm 2017. Diện tích tập trung, tích tụ theo vùng từ 2ha trở lên đạt hơn 4.186ha. Việc tích tụ đã tạo hiệu quả rõ rệt về kinh tế, giảm chi phí đầu vào, tạo thuận lợi đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất. Tuy nhiên, tích tụ ruộng đất trên địa bàn tỉnh hiện gặp một số khó khăn: sau khi tích tụ, tập trung đất đai, nhiều hộ, tổ chức không có mặt bằng để xây dựng nhà kho, nhà xưởng đất thiết bị, nguyên liệu phục vụ công đoạn sơ chế; một số quy định trong các văn bản pháp luật của nhà nước chưa phù hợp với tình hình thực tế dẫn đến khó khăn trong việc thuê, mượn, tập trung đất để sản xuất theo quy mô lớn...

Tại hội nghị, các tổ chức, HTX, cá nhân tiêu biểu trong tích tụ, tập trung ruộng đất đã được phổ biến một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp như: Nghị quyết số 40/2020/NQ-HĐND, ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, được giới thiệu danh mục ngành, hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Các đại biểu cũng được nghe đại diện Bưu điện tỉnh phổ biến, hướng dẫn tạo gian hàng trên sàn thương mại điện tử nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp.

**NGÂN HUYỀN**

**PHÁT ĐỘNG NGÀY TOÀN DÂN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN**

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2000, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 7/4 hàng năm là ngày toàn dân HMTN nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về hoạt động HMTN. Đây cũng là dịp để tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào HMTN. Hơn 20 năm qua, cùng với phong trào HMTN trên cả nước, phong trào HMTN của Thái Bình ngày càng phát triển sâu rộng, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào HMTN của tỉnh những năm qua. Đồng chí đề

ngợi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, chú trọng truyền tải thông điệp "Hiến máu an toàn - Không ngại Covid", giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc HMTN. Ban chỉ đạo vận động HMTN các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng kế hoạch, vận động sự tham gia tích cực của các ngành thành viên và đề ra giải pháp phù hợp trong chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện các cuộc hiến máu. Hội chữ thập đỏ các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức hiến máu bảo đảm an toàn, nhằm đạt mục tiêu kép trong công tác hiến máu và

phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm đầu tư nhân lực, kinh phí cho hoạt động HMTN, có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2021.

Ngay sau lễ phát động, gần 200 cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên các ban, ngành và lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Thái Bình đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức thu được 125 đơn vị máu an toàn.



Tình nguyện viên chủ thập đỏ thành phố Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện.

**TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG...**

(Tiếp theo trang 1)

công tác truyền thông bằng nhiều hình thức để người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng nâng cao hiểu biết pháp luật về ATTP; đồng thời tăng cường phối hợp kiểm tra tại các cơ sở về ATTP. Số Y tế

phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng các chuyên đề về ATTP; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết ngăn chặn các sản phẩm, thực phẩm

không an toàn, hạn chế thấp nhất xảy ra ngộ độc thực phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra nguồn nguyên liệu đầu vào, nguồn cung sản phẩm chất lượng trong tỉnh dùng. Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường quản lý, có biện pháp giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là

kinh doanh đa cấp, thực phẩm chức năng, tránh việc quảng cáo không đúng, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng; kiểm tra tại các cơ sở đầu mối, siêu thị... Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần xử lý nghiêm, công khai trên truyền thông về những vi phạm về ATTP. Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP các huyện, thành

phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra về ATTP. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ rà soát lại những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai công tác ATTP, tham mưu, kiến nghị các cơ quan liên quan có thẩm quyền để có hướng dẫn, điều chỉnh phù hợp.

**HỘI CỤU CHIẾN BINH TỈNH Gặp mặt cộng tác viên cựu chiến binh tiêu biểu năm 2022**

Sáng ngày 7/4, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt cộng tác viên CCB tiêu biểu năm 2022.

Tại hội nghị, các cộng tác viên được nghe lãnh đạo Hội CCB tỉnh thông tin một số kết quả nổi bật trong công tác hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Ngoài ra, lãnh đạo Hội CCB tỉnh đề nghị các cộng tác viên trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tiếp tục tuyên truyền về CCB Thái Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ trọng tuyên truyền về CCB tham gia công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án; tích tụ ruộng đất; phát triển kinh tế; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giải pháp cải thiện đời sống và công tác xây dựng Đảng và cuộc thi do Trung ương Hội CCB phát động về tìm hiểu truyền thống CCB và đại hội Hội CCB. Tích cực tham gia sáng tác các tác phẩm cho cuốn sách "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ" tập II.

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cộng tác viên CCB nắm bắt tình hình, hoạt động của Hội CCB các cấp và trọng tâm công tác tuyên truyền, từ đó có những bài viết, thông tin chính xác, kịp thời tới các hội viên CCB và nhân dân, góp phần xây dựng Hội CCB các cấp ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

**ĐÀO QUYỀN**

**HỘI CỤU CHIẾN BINH HUYỆN KIẾN XƯƠNG Hơn 50,5 tỷ đồng giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế**

Năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, hội cựu chiến binh (CCB) các cấp trên địa bàn huyện Kiến Xương đã tập trung xây dựng, triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra các tổ tiết kiệm và vay vốn; việc duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, việc trả lãi cho ngân hàng, bình xét đối tượng cho vay được thực hiện đúng quy định.

Hội CCB từ huyện tới cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng phong trào "CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tới 100% cán bộ, hội viên. Quý I/2022, toàn hội đã đúng ra tín chấp với các ngân hàng cho 304 gia đình hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Hội CCB huyện hiện quản lý 49 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó có 39 tổ do CCB làm tổ trưởng, cho 1.465 hộ gia đình hội viên vay với số tiền hơn 50,5 tỷ đồng. Cũng trong 3 tháng đầu năm 2022, Hội CCB huyện phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức 17 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 720 lượt hội viên; trên 3.600 lượt hội viên CCB được tham gia 61 lớp tập huấn nâng cao kỹ thuật trồng trọt; phối hợp mở 33 lớp tập huấn bảo vệ môi trường cho 1.157 lượt hội viên. Đa phần nguồn vốn vay tín chấp được hội viên sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng nợ đọng, nợ quá hạn.

Nhờ làm tốt hoạt động tín chấp với các ngân hàng giúp đỡ hội viên vay vốn phát triển sản xuất, tỷ lệ hội viên CCB nghèo toàn huyện giảm còn 0,62%; 7 cơ sở hội không còn hội viên nghèo, tỷ lệ hội viên khá, giàu tăng dần qua từng năm, hội viên yên tâm phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

**TIẾN ĐẠT**